

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH NHẬP HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 42

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tiếp nhận học cho thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017 (Khóa 42) từ ngày 11/9/2017 đến hết ngày 14/9/2017 (buổi sáng từ 7h30' đến 11h30', buổi chiều từ 13h30' đến 17h30').

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học theo đúng thời gian quy định. Trường tiếp nhận thí sinh trúng tuyển tại Hội trường A 4.03 (tầng 4) nhà A. Thí sinh đến nhập học nhận phiếu thứ tự tại bàn phát phiếu thứ tự, sau đó vào trong Hội trường A4.03 ngồi đợi đến lượt được gọi lên làm thủ tục nhập học. Quy trình nộp như sau:

1. Bàn kiểm tra hồ sơ: Thí sinh làm thủ tục nhập học chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu ghi trong “Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển”, xuất trình cho cán bộ kiểm tra hồ sơ.

2. Bàn phân lớp: Thí sinh được phân lớp theo ngành học, chương trình học.

2. Bàn của Phòng Tài chính - Kế toán: Thu tiền học phí; tiền làm thẻ sinh viên, quy chế và chương trình đào tạo; tiền ký túc xá (nếu sinh viên được ở ký túc xá).

3. Bàn của Trạm Y tế: Thu tiền bảo hiểm y tế.

4. Bàn của Phòng Công tác sinh viên: Thu hồ sơ sinh viên, thu đơn nội trú (nếu có).

5. Bàn của Trung tâm Công nghệ thông tin: Làm thẻ sinh viên

6. Bàn của Ngân hàng TMCP Liên Việt: Làm thẻ ATM.

Lưu ý: Những vấn đề chưa rõ, thí sinh trúng tuyển đến nhập học cần gặp cán bộ của Phòng Đào tạo để được tư vấn./.

PHÒNG ĐÀO TẠO

**HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CÁC MINH CHỨNG
ĐỀ HƯỚNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH**

Đối tượng ưu tiên	KH	Các minh chứng cần phải có khi nhập học
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại KV1	01	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Bản sao hợp pháp Sổ hộ khẩu thường trú ở cùng với cha, mẹ, trừ trường hợp đặc biệt theo Luật Cư trú; - Sổ hộ khẩu thường trú bản gốc để đối chiếu.
Thương binh, bệnh binh và người có “Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh”	03	Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận Thương binh/bệnh binh/người được hưởng chính sách như thương binh, kèm bản chính để đối chiếu.
Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại KV1	03	Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận thời gian phục vụ tại KV1 từ 12 tháng trở lên.
Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên	03	Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.
Quân nhân, CAND đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định	03	Bản sao quyết định xuất ngũ, kèm bản chính để đối chiếu. Thời gian tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng tính từ ngày ký quyết định đến ngày đăng ký xét tuyển.
Con của Liệt sỹ	04	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ, kèm bản chính để đối chiếu.
Con của thương binh hoặc con của bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;	04	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Bản sao Giấy chứng nhận Thương binh hoặc bệnh binh, kèm bản chính để đối chiếu.
Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;	04	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Bản sao “Giấy chứng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học”, hoặc quyết định hưởng trợ cấp kèm bản chính để đối chiếu.
Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên	04	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Bản sao “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”, kèm bản chính để đối chiếu.
Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động	04	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Bản sao Giấy chứng nhận Anh hùng LLVT, AHLĐ, kèm bản chính để đối chiếu.
Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến	04	Bản sao Quyết định trợ cấp ưu đãi của Bố/Mẹ thí sinh theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP, kèm bản chính để đối chiếu.
Con của người có công với cách mạng	04	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Bản sao Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở LĐ-TB&XH, kèm bản chính để đối chiếu.
Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học	05	Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền
Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở KV1	05	Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận thời gian phục vụ.
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01	06	Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu.
Con của thương binh, con của bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%	06	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Bản sao Giấy chứng nhận Thương binh, bệnh binh, ...kèm bản chính để đối chiếu.
Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%	06	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Bản sao Giấy chứng nhận bệnh binh, kèm bản chính để đối chiếu.
Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày	06	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Quyết định trợ cấp theo nghị định 31/2013/CP
Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế	06	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Bản sao QĐ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo ND 31/2013/NĐ-CP, kèm bản chính để đối chiếu
Con của người có công giúp đỡ cách mạng	06	- Bản chính Giấy Khai sinh để đối chiếu; - Bản sao Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở LĐ-TB&XH, kèm bản chính để đối chiếu
Người khuyết tật nặng	07	Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền (Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT)
Người lao động ưu tú	07	Bản sao Bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kèm bản chính để đối chiếu